

# Good TV จัดโปรแรงลดค่าอุปกรณ์ครบชุดเหลือ 9

## 90 บาท



Good TV จัดโปรโมชันแรงลดค่าอุปกรณ์ครบชุด จากปกติ 2,590 บาท เหลือเพียง 990 บาท เปิดโอกาสให้ผู้ชมเป็นสมาชิกได้ง่ายขึ้น เน้นค่าบริการแพ็คเกจเดียวเดือนละ 300 บาท รับชมฟรีเมียมคอนเทนต์จุใจด้วยคุณภาพคมชัดระดับ Full HD 1080p รายเดือนบนทีวีดาวเทียมในเมืองไทย

นายจิรรัฐติ โจรานานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด ผู้ให้บริการทีวีดาวเทียมระบบสมาชิก Good TV เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้สมัครสมาชิกภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ลดค่าอุปกรณ์ครบชุดจากปกติราคา 2,590 บาท เหลือเพียง 990 บาท ประกอบด้วย กล่องรับสัญญาณดาวเทียม, LNB 2 หัวและจานดาวเทียมพร้อมขาติดตั้ง เดินสายสัญญาณความยาว 20 เมตร โดยมีค่าบริการติดตั้ง 1,000 บาท ที่ลูกค้าต้องจ่ายต่างหากให้กับช่างติดตั้ง

ทั้งนี้ โปรโมชันมีสัญญา 12 เดือน ลูกค้าต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า 3 เดือน มูลค่า 900 บาท ส่วนค่าบริการอีก 9 เดือนที่เหลือ ลูกค้าสามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือนตามปกติเดือนละ 300 บาทหรือเลือกจ่ายล่วงหน้าทั้ง 12 เดือนจะได้รับชมฟรีอีก 1 เดือนในเดือนที่ 13 เมื่อครบสัญญา 12 เดือนอุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า จึงไม่มีค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยมีการรับประกันกล่องรับสัญญาณดาวเทียม หากกล่องเสียภายใน 12 เดือน บริษัทจะเปลี่ยนให้ฟรี

ผู้บริหารเนกซ์สเตปกล่าวว่า โปรโมชันนี้เป็นข้อเสนอที่คุ้มค่ามาก เพราะกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของ Good TV ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด H.265 รายแรกในประเทศไทย ซึ่งรับสัญญาณตรงจากดาวเทียมด้วยความละเอียดสูงแบบ Full HD 1080p ทำให้ได้รับภาพที่สวยงามคมชัดเต็มประสิทธิภาพ รายเดือนของทีวีดาวเทียมในประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อชมกับทีวีจอใหญ่ขนาด 50 นิ้วขึ้นไป ผู้ชมจะเห็นความคมชัดที่แตกต่างอย่างชัดเจนทำให้สมาชิก Good TV ได้รับอรรถรสในการชมแบบสมจริง

ปัจจุบัน Good TV มีช่องรายการให้รับชมมากกว่า 60 ช่อง เป็นช่องคุณภาพ HD ถึง 30 ช่อง โดยมีจุดเด่นที่ช่องบันเทิงระดับพรีเมียมทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดัง จำนวน 8 ช่องจาก FOX ได้แก่ ช่อง FOX Movies, ช่อง FOX Action Movies, ช่อง FOX Thai, ช่อง FOX Crime, ช่อง FOX family Movies, ช่อง FX, ช่อง FOX Life และช่องภาพยนตร์จีน Star Chinese Movies ช่องสารคดีคุณภาพทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ช่องสารคดีชีวิตสัตว์ระดับโลก Nat Geo Wild, ช่องสารคดีสำรวจโลก, ช่อง Animal Show, ช่อง MySci, ช่องของดีประเทศไทย, ช่อง

สารคดีและบันเทิง NHK World จากญี่ปุ่น, ช่องสารคดี CGTN จากจีน เป็นต้น ซึ่งออกอากาศคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD 1080p